

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2002

ถึง บาไฮศาสนิกชนทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่งทั้งหลาย

การหลังไหลมาอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกศาสนา ณ จุดเริ่มต้นของระยะที่ห้าของยุคก่อร่างนั้นนำเสนอภาพที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเกรงขาม ภายในศาสนา ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ทั้งหลายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเสร็จสมบูรณ์ของอาคารสำคัญบนเขาคาร์เมล ได้สร้างความประทับใจอย่างมากในขณะที่ผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปในทันทีทั่วโลกโดยการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมและโดยการครอบคลุมของสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับงานเฉลิมฉลองของบาไฮ ขณะที่หลักฐานล่าสุดทั้งหลายของการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมของศาสน์แห่งคาร์เมลกำลังเผยโฉมออกมาพร้อมด้วยความรุ่งโรจน์อย่างน่าตื่นตาตื่นใจต่อสายตาของชาวโลกนั้น ศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ก็ได้ก้าวกระโดดไปสู่ความโดดเด่นอันใหม่ในการปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องพ้นจากการไม่เป็นที่รู้จัก เช่นนี้เองที่รอยประทับอันทนทานได้ถูกบันทึกลงไปในวันที่ยกเหตุการณ์ประจำปีของยุคศาสนานี้

การปรากฏออกมาภายนอกของพลังชีวิตที่ขับเคลื่อนศาสนานี้ไม่อาจถูกควบคุมไว้ได้ของเรามีสิ่งที่เป็นคู่กันอยู่ในแรงผลักดันของกระบวนการภายในที่กำลังปฏิบัติการอยู่นับตั้งแต่การเริ่มขึ้นของแผนงานห้าปีเมื่อเรชวานที่แล้ว ดังนั้นเราจึงได้รับการตลใจให้เชิญชวนบรรดาผู้แทนที่มาร่วมประชุมกันในการประชุมแห่งชาติและบรรดาศาสนิกชนคนอื่น ๆ ของพระบาฮาอุลลาห์ทั่วโลกให้ร่วมกับเราในการไตร่ตรองถึงจุดเด่นที่มีพลังบางจุดของการดำเนินการในระหว่างปีแรกของแผนงานห้าปี ซึ่งเป็นจุดเด่นที่มีแต่จะยังความปิติยินดีแก่หัวใจทั้งหลายและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพทั้งหลายอันเหลือคณานับของแนวทางการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ในการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องกระทำ ธรรมสภาแห่งชาติทั้งหลายได้ใช้เวลาไปในการประชุมหลายครั้งเพื่อวางแผนงานร่วมกับที่ปรึกษาประจำทวีปทั้งก่อนหน้าและในทันทีหลังเทศกาลเรชวาน การประชุมเหล่านี้กำหนดอย่างก้าวให้แก่การเริ่มดำเนินการอย่างกระฉับกระเฉงที่โดดเด่นด้วยขั้นตอนที่นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อจะส่งผลต่อรูปแบบใหม่ของกระบวนการเข้าสู่ศาสนาของมวลชน ในแต่ละชุมชนระดับประเทศ สถาบันบริหารของบาไฮได้เริ่มต้นภารกิจในการแบ่งพื้นที่ของประเทศอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแบ่งประเทศของตนออกเป็นกลุ่มชุมชนต่าง ๆ โดยที่แต่ละกลุ่มชุมชนจะมีองค์กรประกอบและขนาดที่สอดคล้องกันกับระดับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ ดังที่ได้รับรายงานจากกว่า 150 ประเทศ การแบ่งพื้นที่ดังกล่าวทำให้เป็นไปได้ที่จะเข้าใจและเชื่อในแบบแผนของการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งในลักษณะที่มีการจัดระบบเป็นอย่างดี นอกจากนี้การจัดแบ่งดังกล่าวยังก่อให้เกิดมุมมองหรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบที่สามารถจะทำให้ยั่งยืนต่อไปได้จากกลุ่มชุมชนหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มชุมชนหนึ่งทั่วทั้งประเทศ ด้วยมุมมองเช่นนี้กลุ่มชุมชนที่ยังไม่มีผู้ประกาศตนเป็นบาไฮ ซึ่งคล้ายกับดินแดนที่ยังไม่เคยมีผู้ประกาศตนในการรณรงค์ครั้งก่อนๆ ในอดีต ก็กลายเป็นเป้าหมายสำหรับอาสาสมัครภายในประเทศที่จะเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ในขณะที่กลุ่มชุมชนที่เปิดรับศาสนาแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภายในชุมชนของตน ซึ่งได้รับการเตรียมความพร้อมโดยการทำงานที่เสริมแรงแก่กันและกันของผู้มีส่วนร่วมทั้งสามฝ่ายของแผนงาน ซึ่งได้แก่ ศาสนิกชนแต่ละบุคคล สถาบัน และชุมชน

นับเป็นสิ่งที่ทำให้กำลังใจที่จะเห็นว่าความก้าวหน้าของงานนี้ กำลังได้รับการกระตุ้นโดยกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการทำให้แข็งแกร่งขึ้นค่อนข้างมากในปีที่แล้วด้วยการรณรงค์ที่มีขึ้นในหลายประเทศเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ในที่ที่การฝึกอบรมได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอย่างดีแล้วและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสำคัญที่สุดสามอย่าง อันได้แก่ กลุ่มการศึกษา การชุมนุมเพื่ออธิษฐานร่วมกัน และชั้นเรียนเด็ก ก็ได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นโดยไม่ยากนัก ที่จริงแล้ว การเข้ามาร่วมมากขึ้นในกิจกรรมเหล่านี้ของผู้แสวงหาโดยธรรมชาติของเพื่อนๆ ของพวกเขาที่เป็นบาไฮ ได้สร้างมิติใหม่ให้กับจุดประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งส่งผลต่อการเข้ามาของศาสนิกชนใหม่ แน่หนอนที่เดี๋ยวนี้นี้เป็นแนวทางที่มีสัญญาณอย่างมากถึงความสำเร็จในอนาคตสำหรับงานสอนศาสนา กิจกรรมสำคัญเหล่านี้ที่ในตอนเริ่มแรกคิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บรรดาศาสนิกชนเป็นหลักนั้นได้กลายเป็นประตูสำหรับการเข้าสู่ศาสนาของมวลชนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยการรวมเอาการศึกษา การชุมนุมเพื่ออธิษฐานร่วมกัน และชั้นเรียนเด็กเข้าไว้ด้วยกันภายใต้โครงสร้างของกลุ่มชุมชน แบบอย่างของความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของแนวทางทั้งหลายในการปฏิบัติก็ได้เกิดขึ้นและกำลังให้ผลที่น่าพอใจ เราเชื่อมั่นใจว่าการนำเอาแบบอย่างนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติทั่วโลกจะทำให้มีความเป็นไปได้อย่างมากมายสำหรับความเจริญก้าวหน้าของศาสนาในอีกหลายปีข้างหน้า

ความหวังในภายหน้าที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ยังเป็นไปได้มากขึ้นด้วยกำลังงานอย่างมหาศาลที่ศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาชาติได้ใช้ไปในการเสริมสร้างความเข้าใจของชุมชนบาไฮทั่วโลกเกี่ยวกับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ โดยการถือโอกาสใช้ข้อได้เปรียบจากการเริ่มต้นเมื่อไม่นานมานี้ของช่วงเวลาใหม่ในการรับใช้ของอนุกรทั้งหลาย ศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาชาติจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางขึ้นใน 16 ภูมิภาคในระหว่างเดือนท้ายๆ ของบาไฮศักราชที่แล้ว และในการประชุมแต่ละครั้งศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาชาติก็ได้ส่งสมาชิกสองคนไปเข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมเหล่านี้ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญไปที่หัวข้อเรื่อง "การฝึกอบรมและการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ" และมีอนุกรเกือบทุกคนทั่วโลกเข้าร่วม เป็นการประชุมที่ให้ข้อมูลอย่างมากมายแก่บรรดา

ผู้เข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเหล่านี้จะเป็นผู้ชิมทราบแก่สายใยทั้งหมดของชุมชนโดยการตรากตรำทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพวกเขา

ชุมชนที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทอย่างอุดมสมบูรณ์ยิ่ง มีประสบการณ์อย่างยิ่ง และเป็นชุมชนที่เพิ่งความสนใจอย่างมากไปที่แผนปฏิบัติการที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์ กำลังมองออกข้างนอกชุมชนไปยังโลกซึ่งผู้อาศัยทั้งหลายได้ดำดิ่งลงไปลึกมากขึ้นสู่ปลักตมแห่งความผิดปกติหลายประการนับตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2001 เป็นต้นมา และแม้กระนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าภายใต้สภาพที่ดูเหมือนไม่เอื้ออำนวยเหล่านี้เองที่ศาสนาบาไฮมุ่งหมายที่จะก้าวหน้าไปและจะเจริญงอกงามขึ้น การร้องเรียกของพระเจ้าเป็นนายแห่งเหล่าเทวัญ ซึ่งเป็นประมวลพระธรรมฉบับที่เพิ่งออกใหม่ที่ประกอบด้วยฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษของต้นฉบับเดิมทั้งหมดของสาส์นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงมีถึงบรรดาภคินีและผู้นำประเทศของโลก ได้ออกมาเป็นเครื่องเตือนความทรงจำในเวลาอันเหมาะสมเกี่ยวกับผลอันร้ายกาจที่จะเกิดตามมาของการไม่เอาใจใส่กับคำเตือนของพระองค์ในเรื่องความอยุติธรรม การกดขี่ และการทุจริต ความอกสั่นขวัญหนีที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อจิตสำนึกของผู้คนในทุกหนแห่งนั้นเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของยารักษาโรคที่พระองค์ทรงสั่งไว้ ด้วยเหตุนี้ เราทั้งหลายซึ่งเป็นหมู่คณะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปของคนรับใช้ที่ภักดีของพระองค์จึงมาถึงช่วงเวลาแห่งโอกาสทั้งหลายอันไม่อาจยังใจไว้ได้อีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ โอกาสในการสอนศาสนาของพระองค์ โอกาสในการสร้างระบบอันนำอัครรรยิ์ใจของพระองค์ และโอกาสในการจัดเตรียมอย่างเสียสละที่จะให้มีวัตถุประสงค์อันจำเป็นเร่งด่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อความเจริญก้าวหน้าและการดำเนินการของกิจกรรมทางจิตวิญญาณทั้งหลาย

ภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเราคือการใช้ประโยชน์จากความยุ่งยากในปัจจุบันโดยปราศจากความกลัวหรือความลังเลเพื่อจุดประสงค์ในการแพร่กระจายและการแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารประการเดียวที่จะสามารถรักษาไว้ได้ซึ่งสันติภาพของโลก พระผู้ทรงความงามอันอุดมพรมิได้ทรงให้อำนาจและมีได้ทรงให้ความอุ่นใจแก่เราด้วยวาระอันทรงอำนาจภาพหรือ "จงอย่ายอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทำให้เจ้าโศกเศร้า" เป็นคำแนะนำอย่างรักใคร่ของพระองค์ พระองค์ยังตรัสต่อไปอีกว่า "เราขอสาบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ทะเลแห่งความปีติยินดีปราวณการมาถึงของเจ้า เพราะทุกสิ่งได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับเจ้าและจะเป็นที่เปิดเผยแก่เจ้าเมื่อสมควรแก่เวลา"

ดังนั้น จงเร่งรีบไปข้างหน้าพร้อมด้วยแผนงานในมืออย่างไม่ถูกขัดขวางด้วยความสงสัยใด ๆ และอย่าไม่ถูกหยุดยั้งไว้โดยอุปสรรคใด ๆ

[ลงนาม สมายุติธรรมแห่งสากล]